



สัมมนาวิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/ เพิ่มเติมหลักการ (8 ฉบับ)



วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21

เนื่องด้วยทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย “Thai Financial Reporting Standard: TFRS” ซึ่งปัจจุบันจัดทำขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยจะมีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ถือปฏิบัติของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)

ดังนั้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะเป็นมาตรฐานซึ่งแปลมาจาก IFRS BV 2019 ซึ่งการปรับปรุงในปีนี้ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงเพื่อให้เนื้อหาและหลักการสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16) ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563 เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการปรับปรุงดังกล่าวแล้วจะมี TFRS จำนวน 8 ฉบับ ที่ปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการในบางเรื่องเพื่อให้มีความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่

TAS/TFRS	การปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ
TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน	เงื่อนไขการชำระก่อนกำหนดกับการได้รับการชดเชย สินทรัพย์ทางการเงินบางรายการที่เงื่อนไขการชำระก่อนกำหนดซึ่งเป็นผลทำให้ได้รับการชดเชยในจำนวนเงินที่สมเหตุสมผลสำหรับการยกเลิกสัญญา ก่อนกำหนด มีสิทธิที่จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แทนการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
TAS 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัท ร่วมและการร่วมค้า	ส่วนได้เสียระยะยาวในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ได้อธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการถือปฏิบัติ สำหรับส่วนได้เสียระยะยาวดังกล่าวของกิจการ (ที่ไม่ได้นำวิธีส่วนได้เสียมาถือปฏิบัติ) ในเรื่องผลขาดทุนใด ๆ หรือผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือปฏิบัติตาม TFRS 9 ก่อนถือปฏิบัติตาม TAS 28

TAS/IFRS

การปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ

TAS 19 เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน

การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายชำระผลประโยชน์ ได้ระบุวิธีการที่กิจการจะกำหนดค่าใช้จ่ายบำนาญเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายชำระผลประโยชน์) สำหรับโครงการบำนาญผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ได้เกิดขึ้น TAS 19 ได้ระบุวิธีการที่กิจการถือปฏิบัติสำหรับโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ โดยเมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงการได้เกิดขึ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการทำการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการในการกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับรอบระยะเวลารายงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงการ การปรับปรุงดังกล่าวนี้กำหนดให้กิจการใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบันจากการวัดมูลค่าใหม่นี้ เพื่อกำหนดต้นทุนบริการในปัจจุบันและดอกเบี้ยสุทธิสำหรับส่วนที่เหลืออยู่ของรอบระยะเวลารายงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงการ

IFRS 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ

ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า เมื่อกิจการได้มาซึ่งการควบคุมของธุรกิจที่เป็นการดำเนินงานร่วมกัน ส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้าจะถูกวัดมูลค่าใหม่

IFRS 11 เรื่อง การร่วมทางงาน

ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า เมื่อกิจการได้มาซึ่งการควบคุมร่วมของธุรกิจที่เป็นการดำเนินงานร่วมกัน ส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้าจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่

TAS 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า การรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ของเงินปันผลให้รับรู้โดยสอดคล้องกับการเกิดขึ้นของเงินปันผล ไม่ว่าจะภาษีจะเกิดขึ้นอย่างไร

TAS 23 เรื่อง ดัชนีการกักขัง

ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า หากสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขที่เกิดจากเงินที่กู้มาโดยเฉพาะนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย ยอดคงเหลือของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะดังกล่าวข้างต้น กิจการต้องนำมาถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืมที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปด้วย

IFRS 1 เรื่อง การนำมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน มาใช้เป็นครั้งแรก

แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตามการปรับปรุงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 7 ฉบับข้างต้น

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี จึงตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดสัมมนาพิจารณาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนงานได้เตรียมตัวศึกษา และสามารถนำหลักการที่ปรับปรุง/เพิ่มเติมจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2561) ไปพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อกิจการ **ทั้งนี้การสัมมนาพิจารณา** ในครั้งนี้ ได้รวบรวมประเด็นสำคัญที่ควรทราบสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ประเด็นสำคัญ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) สำหรับฉบับที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการดังกล่าว

เนื้อหาหลักในการสัมมนา

- » สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ
- » สรุปประเด็นปัญหาที่อาจพบจากการนำ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาถือปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

- » เพื่อทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ
- » เพื่อทำความเข้าใจถึงประเด็นปัญหาที่อาจพบจากการนำ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ
- » เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.	ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.	<ul style="list-style-type: none">» สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ» สรุปประเด็นปัญหาที่อาจพบจากการนำ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาถือปฏิบัติ» ถาม-ตอบปัญหา และแสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.15 - 10.30 น.

ผู้ควรเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้

- » ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของกิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRSs)
- » ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
- » ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRSs)

วิทยากร

กรรมการ ในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

» ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข

หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ
สอบบัญชี จำกัด

» นางสาวศุภนุช เทพรองวัจ

หุ้นส่วนตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

» นางสาวพิณพกา อัครนุพงศ์

หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

สัมมนาฟรี!
ไม่มีค่าใช้จ่าย



Scan QR Code เพื่อสมัครเข้าร่วมสัมมนา
หรือ <http://bit.ly/2PF8Z9r>

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02 685 2592 (คุณจิราวรรณ) และ 02 685 2570 (คุณอมรรัตน์)
Email: jirawan.pu@tfac.or.th และ ammaraat.wi@tfac.or.th